

ด่วนที่สุด



ที่ สธ ๐๒๐๗.๐๓/๑๐๕๐๗

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอแจ้งแนวทางการบริหารงบประมาณ ของหน่วยงานส่วนภูมิภาคในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด/ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๑ - ๑๒/ผู้อำนวยการ  
โรงพยาบาลศูนย์/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป ทุกแห่ง

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยกองบริหารการสาธารณสุขเป็นหน่วยงาน  
ที่มีบทบาทหน้าที่ในการบริหารงบประมาณ รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้หน่วยงานส่วนภูมิภาค  
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยเริ่มตั้งแต่การจัดทำคำขอของงบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ  
ตลอดจนการควบคุม กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานงบประมาณให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นั้น

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่าการบริหารงบประมาณ รายการค่า  
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของหน่วยงานส่วนภูมิภาค ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ผ่านมา  
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี (พรบ.) การขอเปลี่ยนแปลง  
รายการค่าของงบประมาณ การขอสนับสนุนงบประมาณเหลือจ่าย การขอเบิกกลาง การขออนุมัติใช้เงินบำรุง  
เพื่อจัดซื้อจัดจ้างรายการงบประมาณ และการขออนุมัติรับบริจาคอาคารสิ่งก่อสร้างเป็นที่ดินพร้อมอาคาร  
สิ่งก่อสร้าง ของหน่วยงานส่วนภูมิภาค ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขบางแห่ง ไม่ได้ผ่าน  
การพิจารณาและจัดลำดับความสำคัญจากผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ทำให้เกิดความล่าช้าในการ  
ดำเนินการ ดังนั้นเพื่อให้การบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว คุ่มค่า เหมาะสมกับพื้นที่  
และระดับศักยภาพของหน่วยงาน จึงขอแจ้งให้หน่วยงานส่วนภูมิภาค ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง  
สาธารณสุข ดำเนินการในเรื่องดังกล่าวโดยให้ผ่านการพิจารณาและจัดลำดับความสำคัญจากผู้ตรวจราชการ  
กระทรวงสาธารณสุขแต่ละเขตสุขภาพ ก่อนส่งข้อมูลให้กองบริหารการสาธารณสุขดำเนินการตามขั้นตอน ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประพนธ์ ตั้งวิจิตรศักดิ์)  
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ตำแหน่งที่ปรึกษารองอธิบดีกรมการแพทย์  
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กองบริหารการสาธารณสุข  
กลุ่มงานบริหารงบประมาณภูมิภาค  
โทร./โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๑๗๕๑